

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๕๙๖๒



๙๘-๙
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓
เวลา ๑๔-๐๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส34128
วันที่ : ๒5647/63
วันที่ : 21 พ.ค. 63 เวลา: 14:00

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่อง ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๕๖๑
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเด็นความเห็นเรื่อง ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Certification Authority (CA) เช่น การเข้ารหัสเพื่อการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้วิธีการ Two Factor Authentication การใช้วิธีการ One Time Password (OTP) แล้วแต่กรณี

๒. การศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ โดยให้มีผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาตเพียงคนเดียว ควรคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียในแต่ละกรณี

๓. การใช้เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินการตามกรอบนโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามที่กำหนดไว้

๔. การรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เห็นควรพิจารณาแนวทางอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ในกรณีที่หน่วยงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (E-CMS) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สามารถใช้การรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๕๑๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๐